

-สำเนา-

บันทึกการประชุมคณะกรรมการ อบต.หนองฮี้อย

ครั้งที่ ๒๒ / ๒๕๕๙

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสามารถ ครองสัตย์	นายกอบต.ฯ	สามารถ ครองสัตย์	
๒	นายปฎิวัติ สระแก้ว	รองนายกฯ	ปฎิวัติ สระแก้ว	
๓	นายสุจิน พรมตวง	รองนายกฯ	สุจิน พรมตวง	
๔	นางสมใจ ณ เชียงใหม่	เลขานุการฯ	สมใจ ณ เชียงใหม่	

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายสามารถ ครองสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย ประธาน ได้แจ้งให้ผู้ร่วมประชุมติดตามโครงการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน เช่น ถนน ที่ใช้ในการสัญจร ให้ซ่อมบำรุงและปรับเกรด เพื่อให้ชาวบ้านได้เดินทางสะดวกยิ่งขึ้น และให้ติดตามผลกระทบจากภัยแล้งเนื่องใน ปัจจุบันนี้ ในชุมชนได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วเป็นจำนวนมาก เพื่อได้แก้ไขและป้องกันต่อไป ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

เลขานุการนายก อ่านอ่านประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ในที่ประชุมได้รับทราบ จากนั้นนายสามารถ ครองสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย ประธานในที่ประชุม ได้ทำมติในที่ประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติรองรับเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา อนุมัติ

สืบเนื่องมาจาก ในสภาวะปัจจุบันในพื้นที่ตำบลหนองฮี้อย ได้ประสบปัญหา และผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้น้ำอุปโภคและบริโภคขาดแคลนประชาชนเดือดร้อน เพราะขาดน้ำ เพื่อเป็นการลดความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ทางคณะผู้บริหารเห็นสมควรว่าให้ตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเรื่องภัยแล้ง เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยใช้งบกลาง

จากผลกระทบจากภัยแล้ง นางสาว รุณ เต็งกล้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขุดลอกวางท่อส่งจากห้วยไผ่ ขุดลอกวางท่อลำเลียงน้ำ เข้าสู่หนองน้ำหมู่บ้านที่ใช้ผลิตน้ำประปา ไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้เกิดปัญหาเดือดร้อนอย่างมาก ดังนั้นในที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจ้างเหมาสูบน้ำเป็นจำนวนเงิน ๓๐๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายสามารถ ครองสัตย์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองฮ้อยประธานในที่ประชุม ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และตรวจดูโครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และกำลังจะดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง เช่นกา และการซ่อมแซม และการปรับเกรดถนน การทำถนนดินให้ผู้ส่วนเกี่ยวข้องทำความเข้าใจกับเจ้าของที่ข้างเคียง ทั้งสองข้างเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา ที่ประชุมรับทราบ
ประธานปิดการประชุม

ลงชื่อสมาชิกผู้บันทึก

(สมใจ ณ เชียงใหม่)

ลงชื่อสามารถ ผู้ตรวจ/ทาน

(นายสามารถ ครองสัตย์)